

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๕๒๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง การเร่งรัดการพิจารณาเสนอเรื่องของส่วนราชการต่อคณะรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน นรม., กระทรวง ทบวง กรม ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO) และจังหวัด
เทียบเคียง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรี
เสนอว่า ในช่วงนี้มีเรื่องในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาน้อยมากน่าจะมีสาเหตุ ๒ ประการ คือ
๑. การปรับโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีผลกระทบอยู่บ้าง
๒. การปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องส่งเรื่องคืน
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายจุลยุทธ หิรัณยสวัสดิ์) รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้มีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ส่งคืนเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการที่ส่งมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และอยู่ระหว่าง
การดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำนวนทั้งหมด ๒๕๖ เรื่อง เพื่อให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
ท่านใหม่พิจารณา และยื่นขอร้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีมายังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ แล้ว นั้น ปรากฏว่าเรื่องของส่วนราชการ
ที่เสนอกลับมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการยังมีไม่มากนัก เรื่องส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส่วนราชการ ทั้งนี้ สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งอาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ยุบ โอน กำจัดหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ใหม่ ความรับผิดชอบในการพิจารณาเรื่องบางส่วน
อาจโอนไปเป็นของส่วนราชการใหม่ด้วย

นายกรัฐมนตรีขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้รัฐมนตรีเร่งรัดส่วนราชการในสังกัดพิจารณาเรื่องซึ่งสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส่งคืนไปแล้ว และอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ให้แล้วเสร็จ และแจ้งยืนยัน
ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๒. เรื่องใดที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งคืนไปยังส่วนราชการเดิม แต่ผลจากการปฏิบัติระบบราชการทำให้เรื่องนั้น ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น ให้ส่วนราชการที่รับเรื่องไว้รักษาประสานและส่งเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการใหม่โดยเร็ว เพื่อจะได้พิจารณาและแจ้งยืนยันไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๒ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญยะวาสิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙-๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕